

ชื่อผลงานวิจัย	การพัฒนาทักษะทางการเรียน เรื่องการพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบ Modified Block ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่อผู้วิจัย	นางน้ำหวาน จันทร์วิเศษ
ตำแหน่ง	ครูผู้สอน
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
สถานศึกษาที่ติดต่อ	วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จังหวัดเชียงใหม่ 98/12 หมู่ที่ 2 ถนนโพธาราม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร 053-210057 โทรศัพท์ส่วนตัว 084-0452364 E-mail Namwanjui@gmail.com
ปีการศึกษา	ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประเภทงานวิจัย	ประเภทวิจัยชั้นเรียน
บทคัดย่อ	

การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะทางการเรียนเรื่องการพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบ Official Form ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง และใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ได้อีกด้วย การวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนเรื่องการพิมพ์จดหมายแบบ Modified Block ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ และเปรียบเทียบทักษะของนักเรียนในการพิมพ์จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษแบบ Modified Block ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะรวมทั้งเพื่อหาแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประชากร เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอน ส่วนประชากรกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 สาขาการตลาด โดยเป็นการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบ และสถิติวิเคราะห์ผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อหาค่าเฉลี่ยและร้อยละแล้วนำมาเปรียบเทียบ

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.38 คิดเป็นร้อยละ 73.80 ก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.43 คิดเป็นร้อยละ 24.30 และเมื่อเปรียบเทียบพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4.95 คิดเป็นร้อยละ 49.50 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ เรื่อง การพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบ Modified Block ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/3 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนเรียน